

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายข้าราชการหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องงานโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องถิ่น จำนวน ๒ คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมมองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และแจ้งรายชื่อตามแบบตอบรับฯ ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla03@gmail.com
๔. กรณีแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแล้ว แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภารกิจไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ให้พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้ารับการอบรมแทนในรุ่นนั้น และแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยก่อนการจัดฝึกอบรม ๕ วันทำการ
๕. หากบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะเข้าพักก่อนหรือหลังการเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาติดต่อทางโรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา โดยตรง โทรศัพท์ ๐๖ ๔๑๘๔ ๘๖๓๘ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จากต้นสังกัด

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าที่พัก ระหว่างการอบรมฯ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พักก่อนและหลังการอบรมให้เบิกจ่าย จากต้นสังกัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายสันติ สาตร์ช่วง เป็นผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/Ez5R6> หรือ QR CODE ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

นายสันติ สาตร์ช่วง